



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 28 สิงหาคม 2563

เรื่อง

1. สศก.ลงใต้เกาะติด4ผลไม้ รับผลผลิตบุกตลาดไทย-เทศ
2. สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดโครงการอบรมและสาธิตการเกษตรไทย...
4. มติ ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา 3 เดือน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม
5. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
6. นายฯเปิดงานเกษตรสร้างชาติ เน้นขรก.คิดนอกกรอบแก้ปัญหา
7. ภาพข่าว: Kick Off
8. 'มัญญา'เยี่ยมสมาชิกนิคมชุมแสงจันทร์
9. หนุน'บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19'
10. 'จรินทร์'เคาะยุทธศาสตร์ข้าว5ปี ทำแผนเจาะตลาด-ผลิต-ดันนวัตกรรม
11. คึกคัก'เกษตรสร้างชาติ'2ชูลินค้าไทยแข่งตลาดโลก
12. ยกระดับร้านอาหารพรีเมียมเชื่อมเกษตรแปลงใหญ่

สื่อ

- ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ข่าวสด  
thethaipress.com  
edu.prd.go.th  
แนวหน้า  
มติชน  
แนวหน้า  
เดลีนิวส์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ไทยโพสต์  
เดลีนิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : สศก.ลงใต้เกาะติด4ผลไม้ รับผลผลิตบุกตลาดไทย-เทศ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3246 หน้า : 12(ขวา)

## สศก.ลงใต้เกาะติด4ผลไม้ รับผลผลิตบุกตลาดไทย-เทศ

**ผู้จัดการรายวัน360** – สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดผลไม้ 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด

**นางอัญชญา ตราไช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ในขณะนี้ว่า ภาพรวมผลผลิตไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ภาคใต้ 14 จังหวัด (ข้อมูลเอกภาพภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 63) ปีนี้ให้ผลผลิตรวมประมาณ 727,824 ตัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 801,413 ตัน หรือลดลงร้อยละ 9.18 โดยผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดหลายรุ่น และคาดว่าจะออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2563 ซึ่ง สศก. ได้มีการติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ตลอด ล่าสุดจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้จากล้งรับซื้อผลไม้ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2563 พบว่า ทุเรียนมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น โดยจะออกสู่ตลาดมาก (Peak) ในเดือนกันยายน จากปกติที่ออกมากในเดือนสิงหาคมทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับเกษตรกรที่มีศักยภาพบางราย ได้วางแผนให้ผลผลิตออกตามความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญของจีน เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และวันชาติของจีน ซึ่งตรงกับช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่มีวันหยุดยาว จะขายได้ราคาดี ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเลื่อนการระจุกตัวออกไป

ส่วนมังคุด มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก เนื่องจากสภาพอากาศแล้งทำให้การติดดอกออกผลลดลง โดยออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่นเช่นกัน ขณะนี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 กำลังออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมาก เนื่องจากผลมังคุดมีความสมบูรณ์สะสมอาหารได้เต็มที่ ประกอบกับเกษตรกรบำรุงรักษาอย่างดี ทำให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 70 มีขนาดใหญ่ ผิวสวย ส่วนผิวลาย ผลดำ และขนาดจิ๋วมีประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมาก มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้มังคุดเป็นเนื้อแก้ว ยางไหล และมีหนอนผีเสื้อเจาะผลผลิต คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่เงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว

ประมาณร้อยละ 60 โดยผลผลิต รุ่นที่ 2 ออกสู่ตลาดประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม มีคุณภาพดีกว่ารุ่นแรก ผิวสวย และผลมีขนาดใหญ่ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกมากในพื้นที่ทำให้ผลเงาะร่วงจากต้น และแตก ส่วนลองกองขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

สำหรับด้านการตลาดปีนี้ราคาของผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยทุเรียนเกรดส่งออก (เกรด AB) ราคาโลกรั่มละ 130-140 บาท ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ จีน มังคุดผิวมันใหญ่ (เบอร์ 1-3) ราคาโลกรั่มละ 80-100 บาท ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วนมังคุดผิวลาย (ลายมังกร) ราคาโลกรั่มละ 50-55 บาท เงาะโรงเรียนเกรดส่งออก ราคาโลกรั่มละ 37 บาท โดยตลาดสำคัญ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง ส่วนราคาที่ยกตลาดในประเทศ ราคาโลกรั่มละ 32-35 บาท

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวไว้ ปัจจุบันแนวโน้มการปลูกทุเรียนมีมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าลุ่มน้ำมัน ยางพารา เงาะ และลองกอง โดยการปลูกแซมในส่วนเดิมรวมถึงขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ ทำให้ภาคใต้เริ่มมีผลผลิตมังคุด เงาะ และลองกองลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคม มีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ล้งทุเรียนปิดรับซื้อมากกว่า 100 ราย โดยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ได้รับอิทธิพลจากลมพายุซินลากู ทำให้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่จะเตรียมเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน 2563 ได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า 300 ไร่

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาแรงงานต่างด้าวย้ายงานหรือหนีภัยจางไปทำงานอื่นหลังจากได้รับบัตรทำงานถูกต้องตามกฎหมายจากนายจ้าง จึงทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างต้องจ้างแรงงานใหม่ และมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณาปรับกฎระเบียบสัญญาการทำงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น หรือให้มีระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 10866 หน้า : 4(ล่างซ้าย)

## สศก. จัดทีมลงใต้ เกาะติดไม้ผล 4 ชนิด ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด

**นางอัญญา คราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ในขณะนี้ว่า ภาพรวมผลผลิตไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ภาคใต้ 14 จังหวัด (ข้อมูลยกยกภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 63) ปีนี้ให้ผลผลิตรวมประมาณ 727,824 ตัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 801,413 ตัน หรือลดลงร้อยละ 9.18 โดยผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดหลายรุ่น และคาดว่าจะออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2563 ซึ่ง สศก. ได้มีการติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคใต้ตลอด ล่าสุดจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้จากจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2563 พบว่า ทุเรียน มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่น โดยจะออกสู่ตลาดมาก (Peak) ในเดือนกันยายน จากปกติที่ออกมากในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับเกษตรกรที่มีศักยภาพบางราย ได้วางแผนให้ผลผลิตออกตามความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญของจีน เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และวันชาติของจีน ซึ่งตรงกับช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ที่มีวันหยุดยาวจะขายได้ราคาดี ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนเลื่อนการระงุดตัวออกไป

ส่วนมังคุด มีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศแล้งทำให้การติดดอกออกผลลดลง โดยออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และทยอยออกสู่ตลาดหลายรุ่นเช่นกัน ขณะนี้ผลผลิตรุ่นที่ 2 กำลังออกสู่ตลาดในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลงมมีความสมบูรณ์และอาหารได้เต็มที่ ประกอบกับเกษตรกรบำรุงรักษาอย่างดี ทำให้ผลผลิตประมาณร้อยละ 70 มีขนาดใหญ่ ผิวสวย ส่วนผิวลาย ผลดำ และขนาดจัวมีประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้มังคุดเป็นเนื้อแฉ่ำ ยางไหล และมีขนอมมีเชื้อราผลผลิต คุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่เงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณร้อยละ 60 โดยผลผลิต รุ่นที่ 2 ออกสู่ตลาดประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม มีคุณภาพดีกว่ารุ่นแรก ผิวสวย และผลมีขนาดใหญ่ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกมากในพื้นที่ ทำให้ผลเงาะร่วงจากต้น และแตก ส่วนลองกอง ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563

สำหรับด้านการตลาดปีมีราคาของผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยทุเรียนเกรดส่งออก (เกรด AB) ราคาโลกรัมละ 130 - 140 บาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน มังคุดผิวมันใหญ่ (เบอร์ 1 - 3) ราคาโลกรัมละ 80 - 100 บาท ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ส่วนมังคุดผิวลาย (ลายมังกร) ราคาโลกรัมละ 50 - 55 บาท เงาะโรงเรียนเกรดส่งออก ราคาโลกรัมละ 37 บาท โดยตลาดสำคัญ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง ส่วนราคาที่ขายในตลาดในประเทศ ราคาโลกรัมละ 32 - 35 บาท



รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันแนวโน้มการปลูกทุเรียนมีมากขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าถาวรมาทำเกษตร โดยเฉพาะปลูกทุเรียนในสวนเดิมนวมถึงขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ ทำให้ภาคใต้เริ่มมีผลผลิตมังคุด เงาะ และลองกองลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม มีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ล้งทุเรียนมีตัวรับซื้อต่ำกว่า 100 ราย โดยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมได้รับอิทธิพลจากลมพายุซินลากู ทำให้ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่จะเตรียมเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน 2563 ได้รับความเสียหายเบื้องต้นกว่า 300 ไร่ นอกจากนี้ยังพบปัญหาแรงงานต่างด้าวย้ายงานหรือหนีมาจ้างไปทำงานอื่นหลังจากได้รับบัตรทำงานถูกต้องตามกฎหมายจากนายจ้าง จึงทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างต้องจ้างแรงงานใหม่ และฉีดพ่นกำจัดแรงงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจการเกษตรปรับตัวเตรียมสัญญาการทำงานระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น หรือใช้ระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น







# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14367

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 109.72 Ad Value: 98,748

PRValue (x3): 296,244

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่



## โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่



### สมัครเข้าร่วมโครงการ

#### สมัครเกษตรกร

เข้าร่วมโครงการฯ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

#### สมัครการจ้างงาน

โครงการฯ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

### แนวทางการรับสมัคร

#### การรับสมัครเกษตรกร

#### ๑. คุณสมบัติเกษตรกร

๑. ต้องเป็นเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสมัครสมัคร หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานในพื้นที่ หรืออาสาสมัครในพื้นที่โครงการฯ

ในที่สุด “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่” ที่เคยแนะนำไว้ในบรรดาโครงการที่ขอใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ก็ได้ผ่านการกลั่นกรอง แก้ไขปรับปรุง และอนุมัติตามลำดับ

ล่าสุด เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนบอกต่อๆ กัน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือติดตามตรวจสอบโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปด้วย

1. กรม.มีมติเห็นชอบ “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่”  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

กรอบวงเงิน 9,805 ล้านบาท

โครงการนี้ จะมีการดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร และเพิ่มการจ้างงานเกษตรกร นำหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนิน  
งานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการ  
เคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้  
ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาหาร  
มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว

โดยจะมีการขุดบ่อน้ำ 4,000 ลบ.ม.ต่อเนื้อที่ 3 ไร่

นอกจากอบรมความรู้แล้ว แต่ละแปลงจะลงทุนมีการขุดบ่อน้ำ 4,000 ลบ.ม.  
ต่อเนื้อที่ 3 ไร่ ขุดเหมืองใส่ไก่ จัดพื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โภคหนองนาโมเดล  
บันไดโลก บันหัวคันนาทองคำ และตกแต่งพื้นที่ตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงติดตั้งระบบ  
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้ตามต้องการ  
ดำเนินการในพื้นที่ 4,009 ตำบล

ตำบลละ 15 ราย

รวม 60,135 ราย รายละ 3 ไร่

รวมเป็นเนื้อที่ที่จะทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกว่า 180,000 ไร่ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ จะมีการจ้างงานเกษตรกร 7 รายต่อตำบล (ทั้งหมด 4,009 ตำบล)

เพื่อประสานงานโครงการ



2. นับเป็นโครงการ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นรูปธรรม จับต้องได้  
ไม่ใช่โครงการแจกแล้วให้บริโภคน แล้วหายไป

ไม่เหมือนโครงการลดแลกแจกแถม ดำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เหมือนในอดีต  
เพราะแต่ละแปลงในทุกตำบล ก็จะเป็นฐานขยายการเรียนรู้ในหมู่บ้านต่อไป  
อีกด้วย

ล่าสุด โครงการ ระบุคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ เช่น  
ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกร  
ทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานกึ่งถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีอายุ 18-60 ปี สัญชาติไทย

พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า  
3 ไร่ และมีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัคร  
หรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ  
เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (๓) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้



ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม

วิธีการรับสมัคร - สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ntag.moac.go.th หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

3. หากแต่ละตำบลมีชาวบ้านสนใจจำนวนมาก จะคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมอย่างไร?

เพราะโครงการนี้ เข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างมาก

*เรียกว่า ชีวิตพลิกผัน เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตได้เลย*

ล่าสุด มีการกำหนดวิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระบุว่า คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล

“โดยการพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธรีซิเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ ข้อมูลอื่นๆ และการลงตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง เพื่อประเมินความเหมาะสม ในด้านการเก็บกักน้ำของดิน คุณสมบัติของน้ำ เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส เป็นต้น

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม การพิจารณาผลของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสินใจ และมติที่ประชุมให้ชัดเจน

พิจารณาขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๑), (๒) และ (๓) โดยใช้ข้อมูลลำดับจากวันที่สมัคร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา และขั้นบัญชีสำรองในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร และอาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมหากมีการจัดสรรเป้าหมายเพิ่ม”

นี่คือประเด็นที่ประชาชน จะต้องช่วยกันติดตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

4. ส่วนแนวทางการจ้างงาน 7 รายต่อตำบล

เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้าน ประสานเชื่อมโยงการทำงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม

ล่าสุด ก็กำหนดกว้างๆ เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อายุระหว่าง 18-60 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14367

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 109.72 Ad Value: 98,748

PRValue (x3): 296,244

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวหน้าให้ใส่: โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

นี่ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มการจ้างงานในแต่ละตำบลได้โดยตรง

สารลัม

## นายกฯเปิดงานเกษตรสร้างชาติ แนะชรก.คิดนอกรอบแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่อาคารเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ” มี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับและกล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อมีส่วนขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรพัฒนา ยกระดับสินค้าและแสดงศักยภาพผลิตสินค้า เกษตร เพื่อสินค้าเกษตรไทยพร้อมไปตลาดโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เราผูกติดกับ เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา จึง ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ของประเทศให้มีความทันสมัย การผลิตตรงกับ

ความต้องการของตลาด ประเทศไทยเป็นแหล่ง ผลิตอาหารของประชากรโลก ปัจจุบันโลกอยู่ใน ช่วงการแข่งขันและมีความขัดแย้งพอสมควร ทุกประเทศก็มุ่งหวังผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตร สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ กลับมาในฐานะที่เราเป็นประเทศต้นทางผลิต พืชผลทางการเกษตร ต้องมีการคิดและทบทวน กันใหม่ สร้างความเข้าใจ เราต้องมารวมไทย สร้างชาติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกประเทศได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 การเงินของประเทศก็ มีปัญหา ต้องช่วยกันคิดว่าในวันข้างหน้าเราจะ อยู่กันได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ข้าราชการ กระทรวงต่างๆ ต้องคิดนอกรอบ ถ้าคิดแต่ จะทำเฉพาะในหน้าที่ อะไรทำได้ก็ทำ อะไรทำ ไม่ได้ก็ไม่ทำเอาไว้ก่อน มันไม่ได้แล้ว ทุกอย่าง จะไปไม่ได้เพราะเราทำงานเพื่ออนาคต มีทั้ง วิกฤตและโอกาส

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

**Section:** First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

**วันที่:** ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563

**ปีที่:** 41

**ฉบับที่:** 14367

**หน้า:** 8(ซ้าย)

**Col.Inch:** 14.96

**Ad Value:** 13,464

**PRValue (x3):** 40,392

**คลิป:** ชาว-ดำ

**ภาพข่าว:** Kick Off



**Kick Off :** พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำร่องการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนเขาไระยา-แพร่งขาหยั่ง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

## 'มัญญา'เยี่ยมสมาชิกนิคมชุมชนแสงจันทร์

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในจ.ระยอง ณ สหกรณ์นิคมชุมชนแสงจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯก่อนเข้าร่วมประชุมกรม.สัญจร พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในอ.วังจันทร์ ที่มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรฯว่า รัฐบาลมีนโยบายให้การตลาดนำการผลิตและให้ความสำคัญการใช้กลไกสหกรณ์พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อช่วยเหลือการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำให้เกษตรกร โดยส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ทำหน้าที่บริหารจัดการผลผลิตการเกษตรในพื้นที่และดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่วางแผนผลิตให้สมาชิก รวบรวมผลผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดกับภาคเอกชนและในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงธุรกิจด้านสินเชื่อและบริการแก่สมาชิกและคนในชุมชน และแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นบทบาทความสำคัญของการสหกรณ์มากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหา ไม่สามารถขายผลผลิตได้เหมือนปกติ จำเป็นต้องใช้เครือข่าย

สหกรณ์บรรเทาความเดือดร้อนโดยช่วยระบายผลผลิต ทั้งผลไม้ พืชผัก สินค้าประมงทั้งสดและแปรรูป จากสหกรณ์ต้นทางไปสู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้การกระจายผลผลิตรวดเร็ว ไม่กระจุกตัวหรือเกิดความเสียหาย และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ เป็นธรรมด้วย ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง จะได้มีพลังสร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกร จึงอยากขอความร่วมมือขับเคลื่อนระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานรากของประเทศให้มั่นคงต่อไป

จากนั้น มีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ทั้งหนังสือ กสน.3 และกสน.5 ให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ชะแวง 60 ราย และชมเชยพรรคการ ความก้าวหน้านโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ดำเนินการในจ.ระยอง ได้แก่ โครงการสนับสนุนกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด - 19 โครงการส่งเสริมการค้าในธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่ เป็นธรรม ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และโครงการเกษตรอินทรีย์





## หนุน'บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19'



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19" ขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้มีพืชอาหารบริโภคสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชน ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิ่น สำหรับโครงการ "บ้านพอเพียงเลี้ยง



ชีวิตสู้โควิด-19" ได้ผลิตต้นพันธุ์พืชผักและพืชสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวมทั้งสิ้น 3,813,148 ต้น แยกเป็นพืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 4 ชนิด ที่เป็นที่ยอมรับในการบริโภคและสามารถผลิตจากเมล็ดได้ง่าย ได้แก่ ฟักทะลายโจร มะละกอ พริก และมะเขือ และพืชผักสมุนไพรเสริม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน โดยมอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 3 ครัวเรือน

ต่อหมู่บ้าน ในพื้นที่ 7 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ นำไปปลูกใน 3 ครัวเรือน ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และครอบครัวตัวอย่างอีก 2 ครอบครัวในหมู่บ้านนั้น ๆ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ครอบครัวนี้จะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร หรือ

ประชาชนทั่วไปรายอื่น ๆ ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง

สำหรับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. มีหน้าที่เป็นผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยทำหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงกรณีการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ อกม.จะช่วยเตือน แจ้งข่าว และเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตร ปัจจุบัน อกม.ทั่วประเทศจะอยู่ในวาระครบ 4 ปี ขณะนี้มีจำนวน 75,155 ราย ซึ่งที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อกม.มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะโครงการเยียวยาเกษตรกร หลายพื้นที่เดินทางลำบาก พี่น้องเกษตรกรไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเหล่านี้ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรม

ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของ อกม. ให้ต่อเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ ล่าสุดกิจกรรมโครงการ“บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19” ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ประสานความร่วมมือกับ อกม. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และจะมีการสร้างจุดเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร จำนวน 1 จุดในชุมชนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ โดยขณะนี้กำลังแจกจ่ายต้นพันธุ์พืชไปยังเกษตรกร ซึ่งนอกจากจะปลูกเพื่อบริโภคแล้วยังจะสนับสนุนให้เกษตรกรที่เป็นต้นแบบปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ดี และนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่น ๆ และตนเองได้นำมาปลูกในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำวัน มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีมากขึ้น และเพิ่มปริมาณสมุนไพรที่ใช้ป้องกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามภูมิปัญญาไทยได้ และทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย.



# 'จรินทร์'เคาะยุทธศาสตร์ข้าว5ปี ทำแผนเจาะตลาด-ผลิต-ดันนวัตกรรม

ผู้จัดการรายวัน360° - "จรินทร์" เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 63-67 ชูเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก แบ่งกลุ่มข้าว 7 ชนิดตามที่ต้องการตลาดก่อนทำแผนลุย 4 ด้าน ทำตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนานวัตกรรม เตรียมสรุปขง นบข.พิจารณา และนำเข้า ครม.เห็นชอบ

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งได้จัดกลุ่มข้าวไทยออกเป็น 7 ชนิดตามความต้องการของตลาด คือ ตลาดพรีเมียม ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิไทย ตลาดทั่วไป ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวเหนียว และตลาดเฉพาะ ข้าวเหนียว ข้าวสี และข้าวคุณลักษณะพิเศษ ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-67 โดยจะดำเนินการใน 4 ด้าน คือ ด้านการตลาดต่างประเทศ ตลาดการตลาดในประเทศ ด้านการผลิต และด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งแต่ละด้านจะมีแผนงานที่ชัดเจน โดยจากนี้จะเร่งสรุปแผนเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายต่อไป



จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

สำหรับแผนด้านการตลาดต่างประเทศ จะเน้นการพัฒนาข้าวที่จะสนองตอบต่อความหลากหลายของตลาดข้าว ซึ่งมีความต้องการหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มที่ตลาดต้องการในปัจจุบัน แต่ต้องมีคุณภาพสูง และจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนให้กับการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้แข่งได้ ด้านตลาดในประเทศ จะสร้างความสมดุลของความต้องการบริโภคในประเทศและการผลิตให้สอดคล้องกัน โดยใช้การตลาดนำการผลิต ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมการปลูกข้าวที่ตลาดต้องการ

และจะช่วยบริหารจัดการข้าว ทั้งการเชื่อมโยงการซื้อขายข้าว และการจำหน่ายด้านการผลิต จะดำเนินการลดต้นทุนการผลิตให้เหลือไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท ภายใน 5 ปี, เร่งเพิ่มพันธุ์ข้าวใหม่ไม่น้อยกว่า 12 พันธุ์ มุ่งเน้นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะ สั้น เตี้ย ดอก ตี โดยมีข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ และจะเร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ย 450 กิโลกรัม (กก.)ต่อไร่ เพิ่มเป็นเฉลี่ย 600 กก.ต่อไร่ ภายใน 5 ปี และบางชนิดน่าจะเพิ่มเป็น 1,000 กก.ต่อไร่ได้ ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการวิจัย คิดค้นนวัตกรรมข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการ และจะเร่งประชาสัมพันธ์พันธุ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตได้และนำออกจำหน่ายท่ามกลางอะไร เช่น เครื่องสำอางทำมาจากข้าว ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เป็นต้น และยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยจะปรับปรุงกฎระเบียบ ลดขั้นตอน และช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ.





## คึกคัก'เกษตรสร้างชาติ'2 ชูสินค้าไทยแข่งตลาดโลก

**กรุงเทพฯ** ● นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 “เฉลิมชัย” ตั้งเป้าหมายยกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และการสัมมนารวมพลคนสร้างชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่

**อ่านต่อหน้า 12**

### คึกคัก

27-30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนา ยกระดับสินค้าเกษตร และแสดง

ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชื่อมชนวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่าเกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว

ขณะที่นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากชายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคต

ของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป

ความอสังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พอกอากาศ หลากหลายประเภทเรียนรู้และเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่, กระบวนการส่งเสริมผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ไปสู่เกษตรกรรายย่อยอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติดูแลพื้นที่การเกษตรของตัวเองในทุกด้าน ทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

การเฝ้าระวังศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูกพืช ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) รวมทั้งสร้างตัวแทนเกษตรกร เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่านอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.), ต้นตอไปกับนวัตกรรม การเกษตร ไร้วัดเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ขยายเนื้อเยื่อสับปะรดกินสด พันธุ์ MD2 และ ไร้วัดกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น ทุนยนต์อารักขาพืช จาก ม.เกษตรฯ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวต่อไปว่า พร้อมอิมท้อกับครัวไทย สินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ เพื่อย้ำความมั่นใจ “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และร่วมเลือกสรรพัสดุตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล

รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝักอาชีพพรี หนึ่งวันทำได้จริง 28 หลักสูตร เช่น ขนมน้ำยาเห็ด ผักมุ้งทอง สูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส น้ำพริกภาคเหนือ รวมถึงกิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช ไร้วัดการเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากพืชชั้นนำ มิณคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 “Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง”.



น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ ผู้บริโภค และยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์ม  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง มาตรฐานมากขึ้น  
ชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มกอช. และ  
สหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช. ดำเนินงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้วางเป้า  
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า หมายในการตรวจรับรองร้านใหม่และตรวจติดตาม  
Q เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบ ร้านอาหารในโครงการฯ รวม 2,342 แห่ง รวมทั้งส่ง  
คุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติ เสริมให้ร้านอาหารในโครงการฯ ให้ยกระดับ  
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลัก มาตรฐานร้านอาหาร เป็นร้านอาหาร Q ระดับ



## ยกระดับร้านอาหารพรีเมียมเชื่อมเกษตรแปลงใหญ่

เกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต(GMP) จากกลุ่ม ฟรีเมียม โดยใช้วัตถุดิบสินค้า Q และวัตถุดิบ  
เกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกร โดยเฉพา ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ได้รับกลุ่มผลิตสินค้า สำหรับร้านอาหารในจังหวัดพระนคร



เกษตรกรที่มีความปลอดภัย เข้าสู่ร้านอาหารได้ โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการเพิ่ม  
ช่องทางจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งร้านอาหารที่เข้า ร่วมโครงการนอกจากจะนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยจาก  
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไปสู่ผู้บริโภคแล้ว “ร้าน อาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิตหรือเกษตรกร”  
เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่

บก 11.ก้ามปูทอง 12.ชาหมูจupa (อำเภอ พระนครศรีอยุธยา) 13.ชาหมูจupa (อำเภอ ลาดบัวหลวง) 14.ครัว ๘

ศรีอยุธยา ที่ได้การรับรองเป็นร้าน อาหาร Q Restaurant มี 47 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทร้านหลายสาขา 1.Yayoi (Da lat) 22.ครัวอิมอร้อย 23.คลองบุญ 24.จ่าชัย 2.เอ็มเค เรสโตรองด์และประเภท ร้านเดี่ยว ได้แก่ 1.Food Collec- tion (ร้านต้องหอยกะทะร้อน อยุธยา) 2.Food Collection (ร้านตึกกะเพราถาดยักษ์) 3.Food Collection(ร้านรสสยาม นู๊ดเด็ด)4.Food Collection (ร้านราดหน้า ลู๊กี้ เตียงเอ็มไพร์) 5.Food Collection (ร้านลุงโก๊ะ ข้าวแกงสูตร โบราณ) 6.Food Park (ร้านตึกกะเพราถาดยักษ์) 7.Food Park (ร้านแม่อิงออน ก๋วยเตี๋ยวสูตร โบราณ)8.FoodPark(ร้านอยุธยา หอยกะทะร้อน ผัดไทย) 9.ก๋วยเตี๋ยวดาใหญ่ นู๊ดเด็ด 10.ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย 11.ก้ามปูทอง 12.ชาหมูจupa (อำเภอ พระนครศรีอยุธยา) 13.ชาหมูจupa (อำเภอ ลาดบัวหลวง) 14.ครัว ๘ 15.ครัวตากหมอก 16.ครัวบ้านใหญ่(ครัว วังน้อย) 17.ครัวป่าต้น 18.ครัวมะนาว 19.ครัว แม่แดงกวาง 20.ครัวย่าบัว 21.ครัวเวียดนาม (Da lat) 22.ครัวอิมอร้อย 23.คลองบุญ 24.จ่าชัย 25.เจ้าเจ็ดปลาเผา 26.เจ้าพระยามราวัย 27.ชัยไถ่ดอน 28.ชายน้ำ @ อุทุมพร 29.เดอริว่า อโยธยา 30.ตุ๊ก-ตุ๊ก 31.บ้านต้นไม้ 32.บ้านไม้ริม น้ำ 33.บ้านวัชรราชย์ 34.บ้านส้มตำ 35.เป็รียาปาก (อโยชิม) 36.ฟ้าค้าสแต็ก 37.ระเบียบงแม่ไม้ 38.เรือนไทยสยาม 39.เรือนสายน้ำ 40.สยามเป็ด ย่าง 41.สวนอาหารริมไม้ 42.สวนอาหารลุงนวย 43.สิ่กุก 44.อามีะห์ ต๋องลง และ 45.อาหารริม น้ำ นอกจากนี้ ยังมีร้านที่ยกระดับเป็นร้าน Q Restaurant Premium จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.ร้านบ้านวัชรราชย์ 2.ร้านมองคูเรือ และ 3.ร้าน ครัวเวียดนาม (Da lat).